

NGAI KƠN RÃN XVII – B
CHÚA NHẬT XVII NĂM B
MÌNH PIÃNG SÀO ÀO SỜH LỜM NỀH TỎL KÒN BONUS IN Ờ ?
CHỈ CƠM ĂN ÁO MẶC ĐÃ ĐỦ CHO CON NGƯỜI CHỨA ?

Mớ prãm nờm bảñ mớ bàr nờm ka, Kơnrãñ Jesu nẻh lờh gơnrờh gớ rờ rà, làng ai gắl
ngắn cau in sa hờm mớ gắm jớngkắh tai.

*Chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá, Đức Giêsu đã làm phép lạ hoá ra nhiều, để cho
nhiều người được ăn no và còn dư thừa nữa.*

Mớya tam broã gơnrờh do, gắm gẻh rà bớta làng he in gỏ, mớ làng he in kớlời sớngớng.
*Nhưng trong phép lạ này, còn có nhiều điều để cho chúng ta thấy, và để cho chúng ta suy
nghĩ nữa.*

Gẻh bàr bớta tởm đi sền nền , mớ bớh hỡ gẻh dùl jớnau đi kớlời sớngớng mớ rắc dắn.
Có hai điều chính cần chú tâm, và từ đó có một điều cần suy nghĩ và cầu nguyện.

Bớta dùl :

Điều thứ nhất:

Krung be alã cau nẻh sa hờm tam Srã-gỏh ngai do, bol khai ờ đi mềng gỏ bảñ mớ ka mớ
sa hờm kớndul, mớ gắm gỏ Kơnrãñ mớ nùs Kơnrãñ đê sớndắc bol khai lắh cau jớglờh tai.
*Giống như mọi người đã ăn no nê trong Kinh Thánh hôm nay, họ không chỉ thấy bánh và
cá và ăn no cái bụng, mà còn thấy Chúa và tình thương của Ngài thương họ là những kẻ
đói ăn nữa.*

Phan sa bulắh jắl, mớya ờ bàn mớ nùs cau pà phan sa đê, gen tàng làng bol ngai do ờ đi
mềng hờm bảñ mớ ka, mớya gắm hờm nùs sớndắc Kơnrãñ đê tai.

*Của ăn dù thiết yếu, nhưng làm sao so với tấm lòng của người cho, do đó dân chúng hôm
nay không chỉ no bánh cá, nhưng còn no tình thương của Chúa nữa.*

Bảñ mớ ka mềng lờh hờm klung, mớya nùs sớndắc Kơnrãñ đê lờh hờm nùs nờm kòn
bớnus in.

Bánh cá chỉ làm no cái dạ dày, nhưng tình thương của Chúa làm lòng người được no thoả.

Bớta đớ bàr tai he đi sền nền :

Điều thứ hai chúng ta cần chú tâm :

Hỡ lắh nùs sớrmắh-sớrmài dùl nắ kòn klau đết đê, prãm nờm bảñ mớ bàr nờm ka mềng
tỏl dùl nắ khai in, mớya khai nẻh pà jớh Kơnrãñ in.

*Đó là lòng quảng đại của một cậu bé, năm chiếc bánh và hai con cá chỉ đủ cho cậu, thế
mà cậu đã cho Chúa hết.*

Ờ rớgới lời dùl đắh broã niắm do.

Không thể bỏ qua một bên nghĩa cử này.

Tờm rùp do bớto kòn-bonus he : nùs sớrmăh-sớrmài dô ết cau dê rớgới dong gắl cau in lôt-gắn bớta jớglớh-rớbắh siớu-siar.

Chính hình ảnh này dạy con người chúng ta : lòng quảng đại của một số người giúp cho nhiều người vượt qua rất nhiều sự khó khăn thiếu thốn.

Nùs sớrmăh-sớrmài di gùng sùm gếh Yàng đớng dong mớ lớh gớ in gớlik công nha bớkào plai.

Lòng quảng đại đúng chỗ luôn có Thiên-Chúa nâng đỡ và làm cho sinh hoa kết trái.

Ồs ớs gen cau sớrmăh-sớrmài lắh cau sắng sắ tờm he bớh cau ndai.

Thường thường người quảng đại là con người hy sinh chính mình vì tha nhân.

Bớta dớ pe lắh bớta he di kớlôi sớnsớng mớ rắc dắn.

Điều thứ ba là điều chúng ta cần suy nghĩ và cầu nguyện.

Pắh ngai lớh broắ jòi sa bòl glar, krung gếh cau kớlôi kớnòl jòi priắ ir chan tus sắng broắ mớ Kớnrắn, mớya dùl jớnau lúp ngắn ngồn lắh : mềng piắng sào ào sớh nếh tớl kòn-bonus in ở ?

Hàng ngày chúng ta làm ăn sinh sống vất vả, cũng có người vì lo lắng kiếm tiền quá mà bỏ cả nghĩa vụ đối với Chúa, nhưng một câu hỏi cần rất thật rằng : chỉ có cơm áo gạo tiền đã đủ cho con người chưa ?

Broắ gớnrớh ngai do ở di mềng ớm wớl dắh bắn ka mớ sa hờm, mớya gắm wèt bol he jớnhoa rớlau tai, hớ lắh kòn bớnus pal jòi jắt phan sa bớta kis sùm tai.

Phép lạ hôm nay không chỉ dừng lại nơi bánh cá và ăn no, nhưng còn hướng chúng ta cao hơn, đó chính là con người cần phải tìm kiếm lương thực cho sự sống vĩnh cửu nữa.

Kớnrắn nếh sớntờm bớh tềng do làng tớnwèt bol he tus hớ Sắ Mhàm niamgớh Khai dê, rài do tam jớnau pindờn hời lắh Tềl Gớnrớh Sắ Mhàm niamgớh, do ngắn lắh phan sa lớh hờm bớta jớglớh tớhír jrô ngắn kòn-bonus dê, hớ lắh jớglớh tớhír kis sùm.

Chúa đã bắt đầu từ đây để hướng chúng ta tới Minh Máu Thánh Ngài, mà ngày nay chúng ta gọi là Bí Tích Thánh Thể, đây đúng là lương thực làm thỏa cơn đói sâu xa của con người, đó là cơn đói khát sự sống trường sinh.

Dắn bol he in wắ lắh : piắng sào ào sớh dônia mềng lắh phan ngui sa bớta kis ing, mềng Kớnrắn lớm rớgới ai he in phan sa bớta kis sùm, hớ sùm lắh bớta jớglớh tớhír jrô ngắn tam nùs nhớm pắh nắ bol he.

Xin cho chúng ta hiểu rằng : cơm áo gạo tiền thế gian chỉ là lương thực đời tạm, chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng ta sự sống của vĩnh cửu vốn là điều khao khát sâu thẳm trong cõi lòng của chúng ta.